
เป ิดซิง เลขาฯ ศอ.บต.  
 คนใหม่ 

ชายแดนภาคใต้- เมือ่วนัท ี18 
ต.ค. 2554 นายอนสุรณ์ เอีย่มสะอาด 
รอง โฆษกประจ� าส� านั กนายก
รัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.
ว ่ าทางส� านัก เลขาธิการนายก
รัฐมนตรี ได้โอนนายภานุ อุทัยรัตน์ 
เลขาธกิาร ศอ.บต. คนเดมินัน้ ให้มา
ด�ารงต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษานายก
รัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ�าและ
ได้แต่งตั้ง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ให้
ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต 
แทน

โดย พ.ต.อ.ทว ีสอดส่อง ได้รบั
ต�าแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต. คนใหม่
นัน้เป็นข้าราชการพลเรอืน ระดบั 11 
เทียบเท่าปลัดกระทรวง อดีตเป็น
ข้าราชการต�ารวจ จบจากโรงเรียน
นายร้อยสามพราน มผีลงานโดดเด่น
ด้านการสืบสวนปราบปราม เคย
ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู ้ก�ากับการ 2 
กองปราบ (ผกก.2 ป.) และขึ้นไป
เป็นรองผู้บังคับการกองปราบ ก่อน
โอนย้ายไปสังกัดกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (ดีเอสไอ) กระทรวงยุติธรรม 
และขึ้นด�ารงต�าแหน่งอธิบดีดีเอสไอ 
ตามมาด ้วยรองปลัดกระทรวง
ยตุธิรรม/ นสพ.สมาร์ทนวิส์ พ.ย. 54

นครศรฯี เตรยีมพร้อม เข้าสู่ 
 อาเซียน

นครศรธีรรมราช-  นายทรงพล 
สวาสดิ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช 
เ ผ ย ถึ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า 
“นครศรีธรรมราชกับการเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน” โดยมหีวัหน้าส่วนราชการ 
เอกชน นกัธรุกจิ และสือ่มวลชน เข้า
ร่วมรับฟังความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับโอกาสและความท้าท้ายการเข้า
ร ่วมเป็นประเทศสมาชิกสมาคม
อาเซยีน เพือ่น�าองค์ความรูไ้ปขยาย
ผลให้กับประชาชนและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

ด้านความพร้อมและความ
เข้าใจในภาวการณ์แข่งขันในกลุ่ม
ป ร ะ เ ท ศ อ า เ ซี ย น นั้ น  ช า ว
นครศรีธรรมราชต้องมีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ เรยีนรูว้ฒันธรรม 
ประ เพณีที่ ส� าคัญของประ เทศ
สมาชกิในกลุม่อาเซยีน เพือ่จะน�าไป
สู ่โอกาสการลงทุนและการค้าใน
ประชาคมอาเซียน โดยมีเป้าหมาย
ในการจัดตั้งภายในปี 2558 มีสาระ
ส�าคัญได้แก่ การตลาด และฐานการ
ผลติเดยีวกนั มกีารเคลือ่นย้ายสนิค้า 
บริการ การลงทุน และตลาดฝีมือ
แรงงานอย่างเสรี ตลอดจนมีการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากยิ่งขึ้น/
นสพ.ไทยรัฐ 11 ม.ค. 55

สรุปยอดสถิติความรุนแรง  
 8 ปีไฟใต้ 

ชายแดนใต้-ครบรอบ 8 ปี
เหตุการณ์ความไม ่สงบในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้และสีอ่�าเภอ
ของจั งหวัดสงขลา ตั้ งแต ่ เกิด
เหตกุารณ์ปล้นปืนและฆ่าทหารจาก
กองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ บ้านปิเหล็ก
ใต้ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง 

จ.นราธิวาส ซึ่งจ�าแนกสถิติความ
รุนแรงและความสูญเสีย รวมถึงงบ
ประมาณได้ดังนี้

ส ถิ ติ ค ว า ม รุ น แ ร ง ต ล อ ด
เหตุการณไ์ฟใต้เกดิขึ้น 12,604 ครั้ง 
โดยแยกเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงทั้งหมด 8,094 เฉลี่ย
วันละ 2.77 เหตุการณ์ ได ้แก ่
เหตุการณ์ยิง 6,834 ครั้ง วางระเบิด 
2,265 ครัง้ เหตลุอบวางเพลงิ 1,489 
ครัง้ และเหตกุารณ์ความรนุแรงอืน่ๆ 
เช่น ท�าร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่และ
ประชาชน ฆ่าตัดคอ ปล้น ประท้วง 
ก่อกวนและจบัตวัประกนั รวมทัง้สิน้ 
2,016 ครั้ง

ด้านความสูญเสียต่อชีวิตและ
บาดเจบ็แบ่งได้ดงันี ้ประชาชนทัว่ไป 
เสยีชวีติทัง้หมด 4,215 ราย บาดเจบ็ 
5,855 ราย ทหาร 351 นาย บาดเจบ็ 
1,712 นาย เจ้าหน้าที่ต�ารวจ เสีย
ชีวิต 280 นาย บาดเจ็บ 1,712 นาย 
ด้านครูและบุคลากรการศึกษา เสีย
ชีวิตทั้งสิ้น 148 ราย บาดเจ็บ 144 
ราย พระสงฆ์เสยีชวีติ 7 รปู บาดเจบ็ 
23 รูป ในส่วนของคนร้าย เสียชีวิต 
242 ราย บาดเจ็บ 34 ราย โดยแยก
ผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 5,243 
ราย และแยกผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 
8,941 ราย ทั้งนี้ในส่วนเฉพาะอาวุธ
ปืนทีถ่กูปล้นตลอดระยะในเหตกุารณ์
ความไม่สงบ รวมทั้งสิ้น 1,629 
กระบอก แยกจากปืนที่ถูกปล้น 
ที่ค ่ ายกรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ จ�านวน 413 กระบอก และ
จากฐานพระองค์ด�า อกี 65 กระบอก 
โดยทีห่น่วยงานความมัน่คงสามารถ
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ตดิตามเอาคนืได้เพยีง 484 กระบอก 
ส่วนจากฐานพระองค์ด�า ตามยึดคืน
ได้คืน 3 กระบอก ได้แก่ ปืนเอ็ม 16 
จ�านวน 2 กระบอก และอูซี่  1 
กระบอก

ด้านงบประมาณทีทุ่ม่ลงไปใน
แต่ละปี เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์
ความไม่สงบ จ�าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
ปี 2547 จ�านวน 13,450 ล้านบาท   
ปี 2548 จ�านวน 13,674 ล้านบาท  
ปี 2549 จ�านวน 14,207 ล้านบาท  
ปี 2550 จ�านวน 17,526 ล้านบาท   
ปี 2551 จ�านวน 22,988 ล้านบาท  
ปี 2552 จ�านวน27,547ล้านบาท   
ปี 2553 จ�านวน16,102ล้านบาท   
ปี 2554 จ�านวน19,102 ล้านบาท 
ขณะที่งบประมาณในปี 2555 จาก
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ปรับลดอยู่ที่ 16,277 ล้านบาท/
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 4 ม.ค. 55

พงังา เร่งพฒันาเขานางหงส์ 
 เป็นแหล่งท่องเที่ยว

พังงา-นายธ�ารง เจริญกุล 
ผวจ.พังงา เผยว ่า ขณะนี้การ
ก่อสร้างศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
ป้องกันการบุกรุกท�าลายธรรมชาติ
เขานางหงส์ มคีวามก้าวหน้าไปมาก
และได้เร่งด�าเนินการสร้างเพื่อให้
แล้วเสรจ็ในเดอืนมนีาคมก่อนจะเปิด
ให้นกัท่องเทีย่วเข้าชม เนือ่งจากเป็น
แหล่งจดุชมธรรมชาตทิีส่วยงามทีส่ดุ
แห่งหนึ่งของพังงา เดิมเป็นเส้นทาง
สัญจรระหว ่างกระบี่  ภูเก็ตและ 
เส้นทางเข้าพังงา แต่ไม่เป็นที่นิยม
ในการเดนิทาง จากเส้นทางดงักล่าว 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติแห่งนี้สามารถ
เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่อง
เที่ยวขึ้นไปชมทิวทัศน์บนหอชมวิว 

และยังสามารถเข้าไปกราบไหว้ 
ศาลเจ้าแม่นางหงส์ ขณะเดียวกัน
ทางจังหวัดได้สร้างห้องน�้า ติดตั้ง
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไว้ใช้ด้วย

อย่างไรก็ตาม การพัฒนา 
ครั้ งนี้จะช ่วยป ้องกันการบุกรุก 
แผ้วถางป่าที่อยู ่รอบบริเวณเขา 
นางหงส์ เพราะจะได้มีการจัดตั้ง
ป้อมเจ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ้าหน้าที่ 
อพปร. ในพื้นที่นั้นด้วย /ไทยรัฐ 18 
ม.ค. 55

ผ ว จ . ส ง ข ล า จั บ มื อ กั บ 
 นักวิชาการ ,สื่ อมวลชน  
 บุกตรวจสอบโรงไฟฟ ้า 
 จะนะ

สงขลา-นายกฤษฎา บุญราช 
ผวจ.สงขลา ประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการร่วมตดิตามตรวจสอบ
การด�าเนนิงานและพฒันาสิง่แวดล้อม
ชุมชนโรงงานไฟฟ้าจะนะ จังหวัด
สงขลา ได้รายงานการตรวจสอบ 
ของคณะท�างานติดตามคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมในปี 2554 ระหว่างเดือน 
ก.ค.-ธ.ค.พบว่า ก๊าซที่เป็นมลพิษ
และฝุ่นละอองที่ปล่อยจากโรงงาน
และโดยรอบ ยงัอยูใ่นระดบัทีป่ลอดภยั 
ต�่ากว่าค่ามาตรฐานที่ก�าหนดหรือ
คุณภาพอากาศยังอยู ่ในเกณฑ์ดี 
ไม่มผีลกระทบต่อสขุภาพ ด้านเสยีง
นั้นพบว่าระดับเสียงยังอยู่ในเกณฑ์ 
ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในส่วน 
ของคณุภาพน�า้ ได้ท�าการตรวจสอบ
เปรียบเทียบน�้าก่อนสูบเข้าโรงงาน
ไฟฟ้าและจุดปล่อยน�้าทิ้ง คุณภาพ
น�้ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่พบ
ข้อบ่งชี้ให้เห็นว่าน�้าจากโรงงาน 
จะท�าให้เกิดการสูญเสียพันธ์ุสัตว์ 
น�้า

อย่างไรกต็ามเพือ่ให้ชมุชนได้
รับทราบถึงข้อมูลที่เข้าใจตรงกัน 
และชัดเจน ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
สงขลาได้สั่งการให้ทางโรงไฟฟ้า
จะนะน�าประชาชนในชุมชนรอบโรง
ไฟฟ้าจะนะ นกัวชิาการ ผูน้�าท้องถิน่ 
และสื่อมวลชนเข้าไปดูและตรวจ
สอบหาข้อมูลความชัดเจนในโรง
ไฟฟ้าจะนะอีกครั้ง ตลอดจนการ
ชีแ้จงข้อมลูเพือ่สร้างความเข้าใจแก่
ผู้น�าท้องถิ่นในอ�าเภอจะนะให้รับรู้
ทั่วกันด้วย/โฟกัสภาคใต้ ออนไลน์ 
25 ธ.ค. 54

ตรุษจีนปัตตานีคึกคัก รัฐ 
 สั่งหยุดราชการ

นายประยูรเดช คณานุรักษ์ 
ประธานมูลนิธิ เทพปูชนียสถาน
ปัตตานหีรอืศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนีย่ว 
เปิดเผยว่า ทางศาลเจ้าได้จดักจิกรรม
เคาท์ดาวน์ปีใหม่จนีให้กบัประชาชน
ทีน่ยิมมาสกัการะขอพรช่วงกลางคนื 
โดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนที่มีความ
เชือ่ว่าเป็นเวลาสริมิงคลวนัปีใหม่จนี 
ซึ่งกิจกรรมก็มีการแสดงมโหรีจีน
และการเชิดสิงโต เพื่อสร้างสีสัน 
แก่ผู้ที่มาร่วมงาน รวมทั้งมีการจุด
พลุเคาท์ดาวน์หลังเที่ยงคืนอีกด้วย

ส�าหรบับรรยากาศทีศ่าลเจ้าแม่
ลิ้มกอเหนี่ยวปีนี้ มีประชาชนเดิน
ทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คึกคัก
มากกว่าหลายๆ ปีที่ผ่านมา ทั้งชาว
ปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง เนื่อง
มาจากการที่รัฐบาลประกาศให้วัน
ตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการในพื้นที่ 
ประกอบกับปีนี้เป็นปีมังกรทอง ซึ่ง
ชาวไทยเชื้อสายจีนถือว่าเป็นปี
มงคล/ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 22 
ม.ค. 55


